



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 19/2544

26 มีนาคม 2544

พิธีรับมอบป้ายคำขวัญ "เสริมสร้างนิยมไทย ร่วมใจประหยัด"

วันนี้ (26 มี.ค. 2544) ที่กระทรวงการคลัง ได้มีพิธีรับส่งมอบป้ายคำขวัญ "เสริมสร้างนิยมไทย ร่วมใจประหยัด" ระหว่างกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร และบริษัทเอกชน ตามโครงการประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย โดยมี ปลัดกระทรวงการคลัง (นายสมใจนึก เองตระกูล) เป็นประธาน พร้อมด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร (ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง ร่วมงานในพิธี

นายสมใจนึก กล่าวว่่า สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงสายเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันจัดทำโครงการประหยัดเงินตราและเพิ่มค่านิยมไทย เพื่อสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน รณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้น และสร้างกระแสประหยัด โดยมีเป้าหมายให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อลดกระแสความนิยมบริโภคสินค้าต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างค่านิยมไทยให้เกิดขึ้นด้วย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมามีการนำเข้าเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ตัวเลขการส่งออกเริ่มชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากยังมีการนำเข้าจำนวนมาก จะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และอาจส่งผลให้การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงนับว่ามีความสำคัญมากในการที่จะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายสมใจนึก กล่าวต่อว่่า สำหรับกิจกรรมในช่วงแรก จะเริ่มต้นรณรงค์ด้วยการประชาสัมพันธ์คำขวัญของโครงการ โดยกระทรวงการคลังได้รับความร่วมมือจาก บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนโครงการ

อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้งทางภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะต้อง ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ซึ่งผลสำเร็จของโครงการจะมีส่วนสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก

รายชื่อผู้แทน 4 บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมพิธีฯ

- **ผู้แทนบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด**

กรรมการผู้จัดการบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (คุณสวัสดิ์ โสภะ)

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (คุณสมชัย สุทธิกุลพานิช)

ผู้จัดการบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (คุณสุรเดช ภมรสวรรณ)

- **ผู้แทนบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด**

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการตลาด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

(คุณธนน ทองสนธิ)

ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

(คุณสมชัย สุทธิกุลพานิช)

- **ผู้แทนบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)**

กรรมการและผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

(คุณจักรกฤษณ์ บุลสุข)

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

(คุณปรางณี ไชยพิเศษ)

- **ผู้แทนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)**

ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)

(คุณสมชัย ชัยชนะวงศ์)

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)

(คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินธุ์)